



▲ สมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ได้สัมผัสประสบการณ์วันแม่ที่น่าประทับใจยิ่งอีกครึ่งหนึ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556 ซึ่งคุณเสาวณี ธาราศิลป์ แห่งร้านเรือไม้และเดอะธารารีสอร์ท พัทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน การแบ่งปันของท่านได้กระตุ้นให้เด็กๆ มีกำลังใจ และรู้สึกอบอุ่นอย่างยิ่ง ขอบพระคุณคุณเสาวณีและครอบครัวเป็นอย่างสูงสำหรับน้ำใจ อำนวยความสะดวกที่มีต่อเด็กๆ และบ้านของเราเสมอมา และในโอกาสนี้ ครอบครัวของคุณลี แสมมอนต์ ได้มาร่วมพิธี ตลอดจนเป็นเจ้าของภาพถ่าย ชมมรดก และน้ำล้นใจขึ้นด้วย ขอขอบคุณมากครับ/ค่ะ ขอพระแม่แห่งแผ่นดินทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.. สุขสันต์วันแม่.. ขอมารดาและผู้ดูแลเราเสมือนมารดาได้รับ พระพรพิเศษตลอดปีและตลอดไป..



▲ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีกรุงเทพฯ ได้ หลังจากที่ได้ช่วยกันตั้งแต่นั้นขั้นตอนการคิดเมล็ดพันธุ์ เตรียมสถานที่ และการปลูกผัก เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงปิดทอมของผัก พอดี ผักบางส่วนก็โตเต็มที่แล้ว น้อยๆ ขึ้นใจที่ได้เห็นผลผลิตของตัวเองอีกครั้ง และช่วยกันเก็บผักเหล่านั้นใส่ถุงพร้อมจำหน่าย แต่ยังมีเหลือส่วนที่รอให้โตเต็มที่เพื่อจะนำไปปรุงเป็นอาหารสำหรับสมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า ขอขอบคุณสโมสรโรตารีกรุงเทพฯ ที่ได้ให้ช่วยให้เด็กๆ มีประสบการณ์เรียนรู้ชีวิตนอกห้องเรียนที่น่าจดจำ แล้วอย่าลืมมาอุดหนุนผักปลอดสารพิษที่พวกหนูช่วยกันปลูกนะคะ

▲ น้องๆ นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้รับการส่งเสริมให้รักสุขภาพตั้งแต่เยาว์ โดยในวันนี้ เด็กๆ มาเรียนรู้การดูแลสุขภาพช่องปากและสนุกกับเกมที่ช่วยให้จดจำสาระที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจฟันโดยนักศึกษาทันตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยบอร์โกโด เซอแกล็อง ประเทศฝรั่งเศส คือ นางสาวก้องสตีงซ์ แกน และนางสาวซาร่าห์ เลอ็อง น้อยๆ ตั้งใจจะดูแลฟันและช่องปากให้ดีขึ้น จะได้ยิ้มสวยและสุขภาพดีกันทุกคน ขอขอบคุณคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบอร์โกโด ที่ส่งนิสิตที่มีคุณภาพมาช่วยแนะนำสิ่งดีๆ ให้กับเด็กๆ อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สามแล้ว



# PATTAYA GAZETTE

บ้านเด็กกำพร้า พัทยา & โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา  
ฉบับที่ 17 : กรกฎาคม 2556 - ตุลาคม 2556



มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  
ถุ ปณ. 300 ปณฝ. พัทยา ชลบุรี  
20260

ที่อยู่ผู้รับ

ส่งพิมพ์

## ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ติดต่อได้ที่

ตุ ปณ. 300 ปณฝ. เมืองพัทยา ชลบุรี 20260  
สถานที่ตั้ง  
เลขที่ 384 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.144  
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
โทรศัพท์ : 038 423 468, 038 416 426  
แฟกซ์ : 038 416 425, 038 716 204  
อีเมล : info@thepattayaorphanage.org  
เว็บไซต์ : www.thepattayaorphanage.org



## สุขสันต์วันคริสต์มาส และ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗  
ขอพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรัก  
และเมตตา จงดลบันดาลให้ท่าน  
ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ  
และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง  
ปรารถนาทุกประการ



## เชิญร่วมฉลองครบรอบ 40 ปี บ้านเด็กกำพร้า พัทยา

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557

เริ่มเวลา 10.00 น.  
- พิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 40 ปี  
- พิธีมิสซา โดย พระสังฆราช ชิลวีโอ ลีริพงษ์ จรัสศรี  
เป็นประธาน



▲ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเด็กกำพร้า เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และเด็กจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่มีโอกาสต้อนรับฯ พญา เทียรี่ วิโด เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยโดยท่านกงสุล ปีแอร์ บ็องเชล และท่านทูตตำรวจอิรัก ฟรองซัวด์ เมื่อบรรดาแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงก็ได้รับการต้อนรับจาก บาทหลวงวีระ ฝั่งรักษ์ ผู้อำนวยการของเรา มร. อีวอลด์ ดีทริค ประธานมูลนิธิอิมมานูเอลเพเนดเวร์คเยอรมนี ดร.มิเชล โรซ มร.จีส์แบร์ เปลิซิเออร์ และ มร.ซ็อง กราล และคุณต้อย หลังจากนั้นทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมแผนกต่างๆ สัมผัสกับน้องๆ วิทยากร วิทยะตะ และรุ่นอนุบาล ตลอดจนได้รับความประทับใจกับการทำงานเพื่อเด็กของมูลนิธิฯ และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ พญา จะเดินทางไปเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในโอกาสต่อไป

บริจาคช่วยเหลือน้องๆ ได้ที่  
ชื่อบัญชี : มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา      ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
สาขา : บางละมุง      เลขที่บัญชี : 342-0-96666-9



## จดหมายจากผู้บริหาร

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกล้วนมีความใฝ่ฝัน ต่างก็มุ่งหวังความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิต อยากรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันการที่จะบรรลุถึงความใฝ่ฝันดังกล่าว จำเป็นต้องพยายาม ขวนขวาย และฟันฝ่าอุปสรรคไม่มากนักน้อย

ลูกๆ ของเราทุกคนในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ก็เช่นกัน แม้ชีวิตที่เกิดมาจะไม่สมบูรณ์เหมือนเด็กทั่วๆ ไปส่วนใหญ่ แต่พวกเขาก็มีความฝัน มีความทะเยอทะยาน มีความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่มีความสำเร็จและมีความสุข คุณนั่นแหละเป็นคนที่ช่วยสนับสนุนให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริง



บาทหลวงวีระ ผังรักษ์  
ผู้อำนวยการ



▲ บุคลากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 50 ท่าน นำโดยนายบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายกำกับสถาบันการเงิน ได้มาเยี่ยมเยือนน้องๆ ใน ความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก หลังจากได้รับชมวีดิทัศน์แนะนำองค์กรและฟังบรรยายสรุป จากเจ้าหน้าที่ของเราแล้วแขกผู้ใจดีได้แบ่งปันอ้อมกอดอุ่นๆ แก่เด็กกำพร้าตัวน้อย ในห้องเด็กอ่อน และจัดกิจกรรมเล่นกันสนุกสนาน ความสนุกรอบรื่นมาสู่เด็กทุกคน รวมถึงเด็กพิการทางการได้ยิน นอกจากนี้ ยังได้บริจาคทุน สนับสนุนการศึกษาสำหรับน้องๆ วิทยาลัย และสิ่งของจำเป็นด้วย



▲ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอต้อนรับนางสาวอรวรรณ เตชานุวัตร นายกสโมสรไลออนส์ป้อมปราบศัตรูพ่าย ภาค 310 D และคณะจากกรุงเทพฯ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ หลังจากได้ทำความรู้จักกับบ้านของเราผ่านทางการรับชมวีดิทัศน์ และการบรรยายสรุปโดยคุณสุวรรณา เขียวาวิน ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็กแล้ว ผู้ใจดีได้มีโอกาสนำอาหารและของใช้มาให้เด็กกำพร้าตัวน้อยๆ วิทยาลัย พร้อมบริจาคเครื่องตัดหญ้าเครื่องปั่นอาหาร ตุ๊กตา ฯลฯ นอกจากนี้ คุณอรวรรณและเพื่อนๆ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายนนี้ยังได้ร่วมกันทำบุญด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงอีกด้วย



▲ ผอ.สมศักดิ์ พจนนปัญญา แยกประจำและผู้มีอุปการคุณของบ้านเด็กกำพร้า และคณะ ได้เดินทางเข้ามาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเข้าเยี่ยมเด็กทารกตัวน้อย จัดกิจกรรมสนทนากาแฟให้กับเด็กอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา พร้อมกับได้มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค รวมถึงผงซักฟอก ขนم ข้าวสาร เครื่องปรุงอาหาร และทุนการศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียน ตลอดจนให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยง ขอขอบพระคุณท่านผอ.สมศักดิ์ และคณะ สำหรับน้ำใจอันประเสริฐและความเอื้ออาทรที่มีให้กับเด็กต้อยโอกาสบ้านหลังนี้เสมอมา..



▲ ทีมบุคลากรจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และคณะผู้ประกอบการค้าตลาดทรัพย์สินฯ จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา เดินทางมาเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาซิมิน คณะผู้มาเยือนได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำนวนมาก อาทิ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อน นมผงทำความสะอาด รวมทั้งทุนการศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียน อีกทั้งได้ทำบุญทอดผ้าป่าให้กับน้องๆ ตัวน้อยของเราอย่างเพิลิตเพลิน และได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนา ตลอดจนให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน สำหรับเด็กๆ



▲ ครบรอบปีที่ 10 แห่งการจากไปของคุณพ่อเรย์มอนด์ เบนนัน น้องสาวของคุณพ่อ คือนางซารรอน เฟอร์เทิลส์ พร้อมด้วยธิดาชื่อ เอมี่ เดินทางมาร่วมพิธีมีสซาร์ลิ่งถึงบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่โบสถ์เซนต์โคลัส พัทยา โดยที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นงานแรกที่พี่ชายของเธอได้ริเริ่มไว้เมื่อ 39 ปีก่อน คุณซารรอนและธิดาจึงมาเยี่ยมคณะผู้บริหารและเด็กๆ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้ร่วมพิธีวางดอกไม้ที่หน้ารูปปั้นคุณพ่อด้วย จากนั้นแขกพิเศษ ทั้งสองได้ร่วมรับประทานอาหารกับสมาชิกในบ้าน ตลอดจนเพื่อนๆ ของคุณพ่อเบนนัน ซึ่งหลายท่านได้แบ่งปันความทรงจำอันดีงามเกี่ยวกับฮีโร่ของเรา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยให้มีวันนี้ที่น่าประทับใจนี้ และเราเชื่อว่าคุณซารรอนและเอมี่ จะเก็บความรู้สึกลึกๆ นี้กลับไปอเมริกาได้อย่างแน่นอน



▲ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอต้อนรับบุคลากรและกลุ่มนักธุรกิจภาคตะวันออกของธนาคารกสิกรไทยจำนวน40ท่านซึ่งเดินทางเข้ามาป็นน้ำใจสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ ในบ้านเด็กกำพร้าของเราในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคหลากหลายรายการ และทุนการศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียนในความดูแลของมูลนิธิฯ โดยโอกาสนี้ ทางคณะผู้มาเยือนได้สัมผัสกับความน่ารักสดใสของสมาชิกตัวน้อยในห้องเด็กอ่อนของเราอีกด้วย ขอให้อ้อมกอดของพวกเรา เต็มเต็มชีวิตของทุกท่าน ให้พบพานแต่สิ่งดีงาม สุขภาพแข็งแรง ตลอดจนกิจการต่างๆ ของแต่ละท่านประสบความสำเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป



▲ คณะบุคลากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี จำนวนกว่า 30 คน โดยการนำของ พ.ต.อ. ชัยยศ วรชัยจันเกียรติ ผู้กำกับการ ตม.จว. ชลบุรี เดินทางเข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจน้องๆ ในความดูแลมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปีนี้ พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น และมอบเงินสมทบทุนการศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียน โดยมีบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและแสดงความขอบพระคุณแทนเราทุกคน สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อเด็กๆ อย่างต่อเนื่อง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป



▲ กิจกรรม “อาชีพที่ฉันรัก” โรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จักอาชีพต่างๆ รวมถึงอาชีพขายของ ด้วยการพาเด็กๆ เดินชมสถานที่จำหน่ายต้นไม้ และจัดซื้อพันธุ์ไม้เศรษฐกิจนอก แพร่เชียงใหม่ และ ผักเป็ดแดง กลับมาจัดกิจกรรมเพาะปลูกต้นไม้ เพื่อสอนให้น้องๆ รักสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพาะกล้าไม้ล้มลุกในขวดพลาสติก ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อย นักเรียนได้เรียนรู้จักรรรมชาติ การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาพันธุ์ไม้ โดยจะแขวนต้นไม้ทั้งหมดไว้ในห้องเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้เฝ้าดูการเติบโตของต้นไม้แต่ละคนปลูกไว้ต่อไป หวังว่าน้องๆ จะร่วมพลังกันเพื่อช่วยทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้



▲ นายชวน กิติเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทย นำคณะครูผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนในเครือมารีวิทย เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ หลังจากได้ทำความรู้จักกับงานของบ้านเด็กกำพร้า และโรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนา ผ่านทางการรับชมวีดิทัศน์แล้วแขกผู้ใจดีของเราแบ่งปันสิ่งของและทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดูแลน้องๆ ด้วย ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ/ค่ะ ขอความสุขสวัสดิ์พัฒน์มงคล จงมีแก่ทุกท่าน ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว สุขภาพ และการงานอาชีพสืบไป แล้วมาเยี่ยมเด็กๆ เมื่อมีโอกาสนะคะ/ครับ

▶ โอกาสวันคล้ายวันเกิดปีนี้ นายวิชย สวาทยานนท์ พร้อมด้วยลูกๆ หลานๆ เดินทางจากสมุทรปราการ เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์ เด็ก พัทยา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ และ คุณพ่อฤศฎา สุขพัฒน์ นอกจากนี้จะได้กรุณามอบปัจจัยสนับสนุนการศึกษา สำหรับเด็กวัยเรียน พร้อมกับแวะที่ทักทายน้องๆ ในห้องเด็กอ่อนแล้ว แขกผู้มา เยือนยังให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น สำหรับเด็กกำพร้าตั้งแต่ก่อน วิทยาลัย รวมถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยกรุณานำขนมปัง แอปเปิล และปัจจัยมาแจกให้เด็กๆ ไว้ใช้จ่ายส่วนตัวอีกด้วย ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแก่คุณวิชย” ขอให้สุขภาพแข็งแรง และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของบรรดาลูกหลานอีกยาวนาน และขอขอบคุณน้ำใจอันงดงามที่มีให้กับเด็กๆ



◀ พักจากการแข่งรถในรายการ 2013 FIA World Endurance Championship คุณตอ ศรีอาชานนท์ เทรฟล์ กลับมาเมืองไทย และถือโอกาสจัดประชุมลูกค้าของส่วนตัวที่มีคุณค่ายิ่ง เพื่อหารายได้ให้กับน้องๆ เด็กกำพร้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในงาน 'Evening with Tor Graves by Euro Tuner, in association with the Pattaya Orphanage' ซึ่งบริษัทสำนักพิมพ์ทู อะ บิ๊ก จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร Euro Tuner Magazine (Thailand) ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดต้นตยสาร Euro Tuner ณ ลาน บีทูเอส ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มีผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมประมูลสิ่งของและบริจาคให้มูลนิธิฯ